

THÀNH PHỐ

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách



Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần tăng thu ngân sách. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình.

Những tháng đầu năm 2022, mặc dù số ca mắc Covid-19 tại thành phố Thái Bình tăng nhanh song với chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên dịch bệnh từng bước được khống chế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân không bị ảnh hưởng nhiều. Nhờ đó, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố đạt kết quả khá tích cực.

Quý I/2022, tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 557,7 tỷ đồng, đạt 15,2% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Một số khoản thu đạt kết quả khá như: thuế ngoài quốc doanh 258 tỷ đồng, đạt 24,4% dự toán; thuế thu nhập 92 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán; thu số xổ kiến thiết 9,3 tỷ đồng, đạt 31% dự toán... Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để đạt kết quả đó, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã họp giao kế hoạch thu ngân sách cho phòng, ban liên quan, UBND các phường, xã trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn thu, bảo đảm cân đối tại

chỗ, phát huy tinh thần chủ động tại cơ sở. Đồng thời, rà soát, tổng hợp đầy đủ, kịp thời những vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa phù hợp, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách để báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn bảo đảm cơ sở pháp lý để thu đúng, thu đủ các khoản thu vào NSNN. Đồng hành cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm vừa thực hiện phòng, chống dịch an toàn vừa ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, đóng góp nguồn thu cho NSNN. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh huy động nguồn lực tài chính từ đất. Trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, khai thác có hiệu quả các quỹ đất; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nhằm quản lý chặt chẽ các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chủ động kiểm tra, thống kê lại, quản lý diện tích thuế đất của doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Xây dựng phương án, kế hoạch đấu giá đất; đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

truy thu tiền sử dụng đất. Đã tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất thuộc 3 khu với số tiền gần 50 tỷ đồng, tăng trên 13 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực thành phố - Vũ Thư cho biết: Là cơ quan nòng cốt thực hiện công tác thu NSNN, ngay từ đầu năm Chi cục đã chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với UBND thành phố các giải pháp về cơ chế, chính sách, chỉ cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, phát triển sản xuất, kinh doanh, thu nguồn thu cho NSNN. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế có số thu lớn để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời, dự báo nguồn sát, đúng với thực tế phát sinh. Tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động; số hộ kinh doanh cố định, thực hiện điều tra doanh thu, đưa vào bộ quản lý các hộ kinh doanh, điều

chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh. Đồng thời giao dự toán cho các đội thuế, hướng dẫn các đội thực hiện giao dự toán thu ngân sách đến từng công chức để triển khai thực hiện. Các đội, bộ phận tự rà soát việc thực hiện quy trình quản lý thuế; tiếp nhận, rà soát, đối chiếu, xử lý, hiệu chỉnh dữ liệu để xác định chính xác nghĩa vụ tài chính, phối hợp xử lý hồ sơ, đôn đốc thu nợ, đôn đốc phát sinh và thực hiện quy trình thu nợ, cưỡng chế nợ thuế. Đôn đốc nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 và thuế phát sinh trên quyết toán; hướng dẫn đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử; rà soát, xử lý nghĩa vụ kê khai; dán tem, chốt số liệu tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ như hỗ trợ, tư vấn, giải đáp qua điện thoại, email, trả lời bằng văn bản, tổ chức hội nghị, tọa đàm, đối thoại với người nộp thuế... giúp hướng dẫn và giải đáp kịp thời vướng mắc về chính sách, nội dung quyết toán, thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế và hỗ trợ lập tờ khai cho người nộp thuế.

Để hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2022, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó để ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tiễn. Khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là các khu đất tạo nguồn theo Thông báo số 126 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện rà soát, phân loại nợ, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

MINH NGUYỆT

Với tinh thần mỗi ngư dân là một cột mốc sống trên biển giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thời gian qua, đội tự quản tàu thuyền xã Thụy Xuân (Thái Thụy) đã tích cực tương trợ nhau khi lao động trên biển, góp phần bảo đảm an ninh trật tự biển, thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia".

Đội tự quản tàu thuyền xã Thụy Xuân được thành lập được hơn 10 năm, hiện có 40 thành viên phụ trách 40 tàu, trong đó có 18 tàu đánh bắt xa bờ. Tính cộng đồng của làng biển, nhu cầu gắn kết của nghề cá, thành viên vừa chia sẻ thông tin luồng, lạch, khu vực khai thác vừa hỗ trợ khi có thiên tai, sự cố trên biển chính là nền tảng để đội duy trì và phát triển. Cùng với đó, mỗi thành viên trong đội tự quản tàu thuyền khi vươn khơi bám biển cũng là "đầu mối liên lạc" cấp nhật liên tục diễn biến thời tiết, tiếp nhận kịp thời các vụ việc tàu bị nạn trên biển, tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển, đảo với các đài canh thông tin của Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Điển hình, hồi 11 giờ 10 phút ngày 27/11/2021, nhận được điện báo của tàu cá TB.11879-TS có ngư dân bị nạn cần cấp cứu kịp thời. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ và xuồng cao tốc công suất 740CV cơ động ra vị trí nạn nhân gặp nạn để tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn. Sau khi được sơ cứu ban đầu, đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, đơn vị đã đưa được nạn nhân N.Đ.T, sinh năm 1985, trú tại xã Thụy Xuân bị gãy ống chân phải trong lúc khai thác trên biển vào bờ an toàn và phối hợp với gia đình vận chuyển khởi cấp cứu lên tuyến trên.

Ông Nguyễn Trọng Nền, đội trưởng đội tự quản tàu thuyền xã Thụy Xuân chia sẻ: Từ nhu cầu tự bảo vệ của ngư dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền đã tham mưu và hỗ trợ chính quyền địa phương thành lập mô hình đội tự quản tàu thuyền. Mỗi thành viên trong đội luôn phát huy tinh thần đoàn

Hiệu quả của đội tự quản tàu thuyền xã Thụy Xuân

kết, phối hợp giúp đỡ nhau trong sản xuất, khai thác, sẵn sàng cơ động xử lý các sự cố trên biển. Cùng với đó, các thành viên luôn tích cực vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật như không vận chuyển người trái phép từ tàu lạ ngoài biển vào, không vận chuyển, che giấu người vận chuyển ma túy, pháo, không khai thác ra vùng biển nước ngoài... Thông qua hoạt động trên biển, đội tự quản tàu thuyền xã Thụy Xuân đã cung cấp cho BĐBP và chính quyền các cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, qua đó đấu tranh ngăn chặn hàng chục vụ vi phạm an ninh trật tự, gian lận thương mại và khai thác trái phép tài nguyên biển. Các thành viên luôn tích cực tham gia huấn luyện dân quân biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đóng góp nhân lực, phương tiện trong diễn tập khu vực phòng thủ các địa phương ven biển và các nhiệm vụ khác.

Cùng với đó, đội tự quản tàu thuyền xã Thụy

Xuân thường xuyên phối hợp với lực lượng BĐBP tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh an toàn biển bãi cho bà con ngư dân yên tâm mỗi khi xuất nhập bến, mua bán thủy hải sản hoặc nghỉ đi biển trong dịp lễ, tết. Song song với công tác trao đổi thông tin trên biển, BĐBP còn phối hợp với đội tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các thủ tục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân trong thực hiện quyền công dân dịp bầu cử, tổ chức các câu lạc bộ tàu thuyền và ngư dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Các đơn vị BĐBP còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ và trao tặng nhiều phần quà, áo phao, hộp thuốc cấp cứu, phao cứu sinh để cổ vũ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, đồng thời phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại tai nạn trên biển.

Ông Hà Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Xuân cho biết: Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền, đội tự quản tàu thuyền xã Thụy Xuân đã phát huy hiệu quả rất tích cực trong lao động sản xuất, đóng kết hỗ trợ nhau trong phòng, chống thiên tai, chia sẻ kinh nghiệm khai thác hải sản đem lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời qua đó thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi hoạt động trên biển, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần tích cực cùng với các đơn vị BĐBP bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh, củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày thêm vững chắc. Với những thành tích đó, đội tự quản tàu thuyền xã Thụy Xuân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và BĐBP tuyên dương, khen thưởng.

TRINH CƯỜNG



Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thành viên đội tự quản tàu thuyền xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

"Biển" rác thải thành tiền

Mặc dù mới đi vào hoạt động song mô hình "Thu gom, phân loại rác thải tái chế để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo" của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực, nhận được sự ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

Bà Trần Thị Ngô, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 3, xã Thanh Tân cho biết: Ngay khi có chỉ đạo của Hội LHPN xã chúng tôi đã báo cáo với ban chỉ ủy thôn về mô hình và triển khai rộng rãi tới hội viên. Lúc đầu chỉ có 20 hộ tham gia nhưng nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên đến nay đã thu hút được tất cả chị em phụ nữ trong thôn cùng thực hiện. Hàng tháng, chị em tự phân loại rác thải tại hộ gia đình, cho các loại rác tái chế như nhựa, giấy, bìa, vỏ lon bia, sắt... để riêng vào một chỗ chờ đến ngày thu gom của thôn sẽ tập kết tập trung rồi bán. Số tiền đó sẽ được tích lũy vào quỹ để tặng hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Chi hội đã thu gom được 3 đợt với số tiền hơn 4 triệu đồng. Dịp mừng 8/3 vừa qua, Chi hội đã trích số tiền đó tặng 11 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị Đặng Thị Thu,

Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Tân cho biết: Phát huy tinh thần tương thân tương ái, "Là lành đùm lá rách", đầu năm 2021 Hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình và thống nhất chọn nhóm 15, Chi hội Phụ nữ thôn An Cơ Nam làm điểm. Sau 2 tháng thực hiện, với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, Chi hội đã nhận được 2,2 triệu đồng. Từ kết quả đó, Hội LHPN xã Thanh Tân mở rộng thực hiện ở 6/6 chi hội. Để mô hình được triển khai sâu rộng và có hiệu quả, Hội đã chỉ đạo các chi hội tập trung tuyên truyền, triển khai tới một số hộ gia đình để làm điểm bằng cách gặp gỡ nói rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình đồng thời gửi mỗi hộ gia đình 1 túi nilon hoặc 1 bao tải để đựng phế liệu. Sau 1 tháng, cán bộ chi hội và một số chị em nòng cốt sẽ đến thu gom về nhà văn hóa thôn để cùng bán, số tiền thu được để xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đến nay, Hội đã nhận được sự tham gia của trên 1.200 hộ, thu gom được 3,4 tấn phế liệu tái chế với tổng số tiền gần 17 triệu đồng. Số tiền này đã giúp các chi hội thực hiện tốt các mô hình hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như mô hình "Mẹ đỡ đầu", "Cặp lá

thanh, trong các cuộc họp của xã, thôn. Qua 3 tháng triển khai mô hình, đến nay số tiền thu được đạt trên 15 triệu đồng. Từ số tiền này Hội đã ủng hộ cho 5 hội viên và 5 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Mô hình này không chỉ nhằm để cán bộ, hội viên thực hiện thu gom, phân loại hạn chế rác thải tái chế mà còn giúp Hội có nguồn quỹ để thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo của xã nên đã thu hút tham gia. Bà Nguyễn Thị Nhiên, hội viên Chi hội phụ nữ thôn 3 cho biết: Năm được ý nghĩa, hiệu quả của mô hình nên hàng ngày tôi thực hiện phân loại rác thải ngay tại nhà, đến ngày 24 hàng tháng tôi thu gom phế



Từ mô hình, rác thải được phân loại ở từng hộ gia đình.

thải lại nơi tập trung để bán ủng hộ quỹ của Chi hội. Bắt cứ khi nào, chỉ cần nghe thấy trên loa truyền thanh phát động tôi đều mang phế thải đến đúng nơi tập kết để cùng với mọi người nhân lên nguồn quỹ. Từ phong trào này còn thu hút thêm cả sự hỗ trợ bằng tiền mặt trong nhân dân. Kết quả đến nay Chi hội đã thu về từ mô hình gần 7,6 triệu đồng.

Để mô hình đạt hiệu quả, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục thực hiện tốt mô hình. Đến nay, 33/33 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện, thu hút trên 15.000 hội viên tham gia với số tiền thu về trên 70 triệu đồng.

THU THỦY

Những sản phẩm thân thiện với môi trường giúp giảm thiểu rác thải nhựa

Dưới đây là những sản phẩm dùng thay thế đồ nhựa. Chúng được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn để góp phần bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm rác thải nhựa.

- Túi vải dùng khi đi mua sắm
- Bình nước kim loại, thủy tinh thay chai nhựa dùng 1 lần
- Bàn chải tre sử dụng được 2 - 3 tháng. Khi thải ra môi trường, thân bàn chải sẽ tự phân hủy sinh học
- Hộp bìa, tự phân hủy sinh học. Khi gặp các thức ăn nóng không sản sinh ra các chất có nguy cơ gây ung thư
- Bông tắm xơ mướp dùng được trong vòng 1 tháng
- Ống hút làm từ inox, tre, gỗ, sả, cỏ bần... Thay thế ống hút nhựa
- Vải sáp ong dùng bọc thực phẩm sử dụng vài tháng - 1 năm
- Túi nilon tự hủy sinh học, có thể tự hủy trong môi trường tự nhiên sau 2-4 tháng

© TTXVN